

BÁO CÁO
Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri
trước kỳ họp thứ 5 - HĐND huyện khóa XI

Trên cơ sở báo cáo của các ngành liên quan, UBND huyện tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5 - HĐND huyện khóa IX, cụ thể như sau:

1. Cử tri xã Bok Tới kiến nghị: Nhà nước quan tâm kiểm tra, hỗ trợ kinh phí khắc phục hệ thống các công trình nước sinh hoạt trên địa bàn xã. Vì hiện nay, hầu hết đã bị hư hỏng sau mùa mưa lũ năm 2017.

Trả lời:

Do ảnh hưởng các đợt mưa lũ cuối năm 2016, công trình nước sinh hoạt tại xã Bok Tới bị hư hỏng nghiêm trọng, UBND huyện đã phân bổ 1,8 tỷ đồng để khắc phục hệ thống cung cấp nước tại thôn T2, T4, T5, T6 đảm bảo phục vụ nước sinh hoạt cho người dân sau lũ.

Đợt mưa lũ cuối năm 2017, gây hư hỏng một số tuyến ống dẫn nước tại thôn T2 và T6. UBND huyện cũng đã chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, khắc phục tạm thời để có nguồn nước phục vụ nhân dân. Tuy nhiên, hệ thống đập đầu mối tại thôn T2 bị sạt lở với khối lượng lớn, gây bồi lấp đập và làm nghẹt đường ống dẫn. Hiện nay, UBND huyện đã chỉ đạo phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp các ngành liên quan và địa phương khảo sát, sớm có giải pháp khắc phục, đảm bảo công trình được ổn định về lâu dài phục vụ nước sinh hoạt cho nhân dân.

2. Cử tri thôn Long Quang, xã Ân Mỹ kiến nghị: Nhà nước quan tâm mở rộng cống thoát nước suối tiêu từ Đội 9 chảy xuống Đội 10. Vì hiện nay, lòng cống nhỏ và thấp không thoát nước kịp gây ngập úng diện tích ruộng làm ảnh hưởng đến sản xuất của nhân dân.

Trả lời:

Về vấn đề trên, UBND huyện đã chỉ đạo phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo HXT NN Ân Mỹ kiểm tra, khắc phục tạm thời. Đồng thời, phối hợp với phòng Kinh tế - Hạ tầng và các đơn vị liên quan, khảo sát, xây dựng kế hoạch khắc phục tình trạng trên.

3. Cử tri xã Ân Tín kiến nghị: Hệ thống kênh mương N3 của hồ Vạn Hội đi qua khu dân cư thôn Vạn Hội 1 và thôn Năng An không có nắp đậy làm gia súc, gia cầm của nhân dân rơi xuống chết và có nguy cơ gây nguy hiểm đến tính mạng của con người, nhất là các em nhỏ, đề nghị làm nắp đậy để hạn chế tình trạng trên.

Trả lời:

Tuyến mương N3 của hồ Vạn Hội kéo dài từ thôn Vạn Hội, xã Ân Tín đến thôn Hội An, xã Ân Thạnh (trên 7km) do Xí nghiệp I Hoà Nhơn thuộc Công ty Công ty KTCT Thủy lợi Bình Định là đơn vị trực tiếp quản lý. Hiện nay, UBND huyện đã chỉ đạo phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với đơn vị quản lý kiểm tra thực tế để xác định và có biện pháp khắc phục trong thời gian sớm nhất.

4. Cử tri thôn Năng An, xã Ân Tín kiến nghị: Nhà nước xây dựng bờ kè dọc sông An Lão qua khu vực thôn Năng An. Vì hiện nay, một số đoạn bị sạt lở có nguy cơ gây thiệt hại đến tài sản, tính mạng của nhân dân.

Hiện nay các công trình phòng chống thiên tai, nhất là các công trình đê kè bảo vệ bờ sông được tỉnh, huyện rất quan tâm. Qua mỗi đợt mưa lũ nhiều đoạn sông bị xâm thực đất gây sạt lở ngày càng nghiêm trọng.

Tuy nhiên, xét về điều kiện kinh phí và mức độ nguy hiểm, cần phải có sự sắp xếp ưu tiên đầu tư khắc phục từng công trình. Đoạn kè cử tri thôn Năng An kiến nghị, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng tiến hành khảo sát thực tế và tổng hợp báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thủy lợi Bình Định và đã đưa vào qui hoạch các công trình đê kè cần được đầu tư nâng cấp trong thời gian đến.

5. Cử tri thôn Tân Xuân, Vạn Trung, xã Ân Hảo Tây kiến nghị: Nhà nước quan tâm hỗ trợ kinh phí để di dời dân từ vùng lũ lên vùng cao theo chương trình xen ghép.

Trả lời:

Thực hiện Chương trình bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 19/2015/TT-BNN&PTNT ngày 27/4/2015 của bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 1776/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

Năm 2015, UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 3611/QĐ-UBND ngày 15/10/2015 về việc phê duyệt phương án bố trí ổn định dân cư xen ghép vùng ngập lũ huyện Hoà Ân năm 2015 - 2016 cho 49 hộ, 172 nhân khẩu sinh sống trong khu vực thiên tai vào xen ghép tại các khu dân cư hiện có trên địa bàn (xã Ân Hảo Đông, Ân Hảo Tây và Ân Mỹ). Trong đó xã Ân Hảo Tây: 18 hộ, 65 khẩu (thôn Tân Xuân 11 hộ, thôn Vạn Trung 07 hộ).

UBND huyện đã giao phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp cùng Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định và UBND các xã triển khai thực hiện. Đến thời điểm cuối năm 2016 đã tổ chức bố trí ổn định ở địa bàn xã Ân Hảo Tây 17 hộ (thôn Vạn Trung: 07 hộ; thôn Tân Xuân: 10 hộ), còn 01 hộ không bố trí ổn định (do đang đau ốm). Các hộ di dời được xét cấp đất và hỗ trợ chế độ di dời theo qui định (20 triệu đồng/hộ); ngoài việc cấp hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình, mức hỗ trợ cộng đồng xã nhận xen ghép để đầu tư cơ sở hạ tầng (50 triệu đồng/hộ).

Đến nay, phương án đã được triển khai thực hiện đảm bảo qui định và tiến độ. Trong năm 2018, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục khảo sát, tham mưu UBND huyện xây dựng phương án xen ghép vùng ngập lũ trình UBND tỉnh phê duyệt.

6. Cử tri xã Ân Nghĩa: Kiến nghị nhà nước cần quan tâm xây dựng hệ thống cống rãnh thoát nước tuyến đường bê tông xi măng từ Ngã ba Kim Sơn đi xã Bok Tới. Vì hiện tại, đoạn đường này không có hệ thống cống rãnh nên vào mùa mưa đất đá bồi lấp, gây khó khăn trong việc đi lại của người dân.

Trả lời:

Hiện tại, tuyến đường trên khi vào mùa mưa lũ, lưu lượng nước lớn, chảy tràn trên mặt đường kèm theo đất, đá bồi lấp gây ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân. Để đảm bảo thoát nước trong mùa mưa lũ, bảo vệ kết cấu mặt đường, thời gian đến UBND huyện sẽ giao các ngành chức năng khảo sát, xây dựng kế hoạch đầu tư hệ thống thoát nước. Đồng thời, chỉ đạo UBND xã Ân Nghĩa và các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn việc người dân tự ý mở đường khai thác vận chuyển gỗ keo có nút đối nối vào tuyến đường trên để hạn chế việc bùn đá bồi lấp lòng lề đường vào mùa mưa.

7. Cử tri thôn Long Mỹ, xã Ân Mỹ kiến nghị: Nhà nước quan tâm hỗ trợ xi măng để nhân dân nâng cấp đoạn đường tránh lũ thôn Long Mỹ. Vì, đây là đoạn đường tránh mỗi khi tuyến ĐT 629 bị ngập, chia cắt, nhưng hiện tại đã xuống cấp, kinh phí địa phương và nhân dân không có khả năng đóng góp tu sửa.

Trả lời:

Thực tế chức năng tuyến đường trên ngoài việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong vùng còn là tuyến đường tránh trong mùa mưa lũ. Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, UBND huyện đã đề xuất và đang chờ UBND tỉnh phê duyệt danh mục Chương trình bê tông hóa đường giao thông nông thôn năm 2018; đồng thời huyện xem xét hỗ trợ thêm kinh phí để đầu tư nâng cấp tuyến đường.

8. Cử tri xã Ân Thạnh kiến nghị: Nhà nước quan tâm sớm đưa vào thi công tuyến đường Gò Dê (An Thường I) đi xã Ân Tín, Ân Sơn. Đồng thời, xây dựng cầu Đồng Tròn bắt qua sông Kim Sơn, nối thôn An Thường 1, xã Ân Thạnh với thôn Gia Trị, xã Ân Đức để thuận tiện cho nhân dân đi lại, phát triển kinh tế.

Trả lời:

Cầu Đồng Tròn đã được UBND huyện thống nhất đưa vào danh mục chuẩn bị đầu tư trong năm 2018 và sẽ triển khai xây dựng trong những năm tiếp theo. Hiện nay, đang thực hiện các bước theo quy định để tiến hành xây dựng. Đối với tuyến đường Gò Dê (An Thường 1) đi xã Ân Tín, Ân Sơn tỉnh sẽ đầu tư xây dựng vào năm 2019, vốn từ nguồn tái thiết sau thiên tai.

9. Cử tri xã Ân Thạnh, Ân Mỹ kiến nghị: Cầu bà Phú là cầu liên xã Ân Thạnh (tại thôn Hội An) và Ân Mỹ (tại thôn Đại Định), hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng và cần được hỗ trợ sửa chữa để đảm bảo an toàn giao thông khi qua cầu.

Trả lời:

Cầu Bà Phú là cầu bản nằm trên tuyến Cầu Mỹ Thành đi Đập Lại Giang. Hiện tuyến đường này, UBND huyện đã thống nhất đưa vào kế hoạch đầu tư năm 2018. Hiện nay đang thực hiện các bước theo quy định để xây dựng.

10. Cử tri xã Ân Tín, Ân Mỹ kiến nghị: Đề nghị nhà nước quan tâm xây dựng cầu vượt lũ Mỹ thành. Vì hiện nay, tình hình mưa lũ ngày càng diễn biến phức tạp, cầu thường xuyên bị ngập, gây khó khăn cho nhân dân qua lại; đặc biệt ảnh hưởng rất lớn đối với các em học sinh xã Ân Tín đang theo học trường THPT Võ Giữ.

Trả lời:

UBND tỉnh đã có Chủ trương đầu tư nâng cấp mở rộng dự án đường từ An Nhơn - Hoài Nhơn, trong đó có xây dựng mới cầu vượt lũ từ xã Ân Thạnh qua xã Ân Mỹ, tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện giao thông trên tuyến, đặc biệt là học sinh xã Ân Tín đang theo học trường THPT Võ Giữ vào mùa mưa lũ. Hiện nay, UBND huyện đang thực hiện các bước theo quy định để tiến hành đầu tư xây dựng.

11. Cử tri xóm 1 thôn, Năng An, Ân Tín: Nhà nước khi thi công tuyến đường từ Ngã ba cây xăng đến nhà ông Trục và tuyến từ Ngã ba cây xăng xuống cầu Ké (chiều ngược lại) cần xây dựng tuyến mương thoát nước hai bên để tránh ngập.

Cử tri thôn Vĩnh Đức, xã Ân Tín: Hiện nay, tuyến đường từ lò ngói đi đến khu giãn dân Vĩnh Đức do không có cống bản, nên vào mùa mưa không thoát nước, gây ngập ở xóm 3 và xóm 6 thôn Vĩnh Đức. Đề nghị nhà nước quan tâm xây dựng các cống bản đoạn này.

Trả lời:

Các tuyến đường trên thuộc thẩm quyền quản lý của UBND xã, UBND huyện đề nghị UBND xã huy động các nguồn lực tại địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư xây dựng.

12. Cử tri các xã: Hiện nay trên địa bàn huyện hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, nhất là đồ chơi trẻ em tại các cổng trường học tràn lan, đề nghị các ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng và an toàn cho trẻ em.

Trả lời:

Để chấn chỉnh tình trạng mua bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và đảm bảo an toàn vệ sinh an toàn thực phẩm. Hàng năm, UBND huyện ban hành kế hoạch triển khai kiểm tra, kiểm soát tình trạng trên. Trong năm 2018, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo phòng Kinh tế - Hạ tầng phối hợp với các ngành liên quan tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch và thành lập Đoàn kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

13. Ý kiến của cử tri các xã: Kiến nghị huyện cân đối ngân sách hỗ trợ kinh phí mua sắm trang phục cho đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn theo khoản 2 điều 19, Nghị quyết 11/NQ-HĐND ngày 26/7/2013 của HĐND tỉnh quy định.

Trả lời:

Theo Khoản 2, Điều 19, Nghị quyết 11/NQ-HĐND ngày 26/7/2013 của HĐND tỉnh Bình Định quy định: “Tùy theo điều kiện ngân sách của cấp huyện cân đối cho xã, hỗ trợ tiền trang phục cho đại biểu HĐND trong một nhiệm kỳ HĐND tối đa 2.000.000 đ/người”

Tuy nhiên, điều kiện kinh tế của huyện còn khó khăn, thu không đủ chi. Hiện nay, đang trong thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017 - 2020, hàng năm tỉnh trợ cấp cân đối thường xuyên là 208,667 tỷ đồng (hơn 86%), còn lại huyện phải lấy từ nguồn thu được phân cấp để bảo đảm chi thường xuyên cho hoạt động của địa phương.

Về nguồn thu được phân cấp của huyện, hàng năm huyện đều xây dựng kế hoạch thu tăng hơn kế hoạch tỉnh giao, nhưng chủ yếu tăng thu từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các nguồn còn lại tăng không đáng kể. Cụ thể năm 2017, kế hoạch thu của huyện cao hơn kế hoạch tỉnh giao là 12,217 tỷ đồng, trong đó tiền sử dụng đất là 12 tỷ đồng còn lại các loại thuế khác chỉ có 217 triệu đồng.

Nếu hỗ trợ trang phục cho đại biểu HĐND các xã, thị trấn 1.000.000đ/người thì tổng số tiền cần phải hỗ trợ là 356 triệu đồng. Trong khi ngân sách huyện còn phải bảo đảm nhiều nhiệm vụ chi theo phân cấp rất quan trọng như Quốc phòng-an ninh, sự nghiệp kinh tế, môi trường. Vì vậy, huyện chưa thực hiện hỗ trợ cho đại biểu HĐND các xã, thị trấn theo Nghị quyết 11/NQ-HĐND ngày 26/7/2013 của HĐND tỉnh Bình Định. Trong thời gian tới, nếu điều kiện cho phép, ngân sách huyện sẽ cân đối bố trí hỗ trợ cho đại biểu HĐND các xã, thị trấn.

14. Cử tri xã Bok Tới: Kiến nghị nhà nước hỗ trợ kéo đường dây điện đoạn từ thôn T2 lên thôn T6 (Gò Dững); nâng cấp đường dây điện cho 2 thôn T4 và T5.

Cử tri thôn An Đôn, xã Ân Phong: Kiến nghị ngành Điện lực quan tâm kéo 3 trụ điện vào xóm 2 thôn An Đôn. Vì hiện nay, các hộ dân tự kéo trụ tạm, dễ gây nguy hiểm, nhất là vào mùa mưa.

Trả lời:

Các tuyến điện theo kiến nghị của cử tri, Điện lực Hoài Ân đã lập dự án đầu tư xây dựng và nâng cấp trình Công ty điện lực Bình Định. Hiện nay đang chờ tổng Công ty phê duyệt. Trong thời gian chờ phê duyệt, đề các hộ dân gia cố đường dây sau công ty nơ để đảm bảo an toàn. Khi dự án được phê duyệt, Điện lực Hoài Ân sẽ thông báo cho các hộ dân và kịp thời nâng cấp.

15. Cử tri các xã, thị trấn yêu cầu phòng Giáo dục và Đào tạo có kế hoạch kiểm tra và xử lý các trường hợp dạy thêm, học thêm tại nhà không đúng quy định đang diễn ra tràn lan trên địa bàn.

Trả lời:

Thực hiện Quyết định 1797/QĐ-UBND ngày 8/7/2013 về việc ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bình Định, UBND huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo dạy thêm trên địa bàn huyện tại Quyết định số 3975/QĐ-UBND ngày

31/12/2013 và giao thẩm quyền cho phòng Giáo dục và Đào tạo cấp phép dạy thêm học thêm theo quy định Quyết định số 3475/QĐ-UBND ngày 31/12/2013.

Tuy nhiên, đến nay chỉ có 6 địa phương thành lập Ban Chỉ đạo dạy thêm học thêm (Xã Ân Hữu, Ân Nghĩa, Ân Tường Đông, Ân Tường Tây, Ân Thạnh và thị trấn Tăng Bạt Hổ). Đồng thời, chưa có tổ chức, cá nhân đăng ký cấp phép dạy thêm theo quy định, việc tổ chức dạy thêm vẫn còn xảy ra.

Năm học 2016 - 2017, thực hiện Công văn số 210/SGDĐT-GDTrH ngày 19/02/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm và hoạt động thu, chi sai quy định đối với các đơn vị trực thuộc; UBND huyện đã chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo, các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm trên địa bàn huyện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến đội ngũ cán bộ, giáo viên thực hiện nghiêm túc các quy định về dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Trong thời gian đến, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND huyện thành lập Đoàn kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm không đảm bảo các quy định. Yêu cầu Hiệu trưởng các trường tổ chức cho giáo viên cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định về dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường. Công khai số điện thoại của lãnh đạo và chuyên viên phụ trách cấp học phòng Giáo dục và Đào tạo tại để nhân dân được biết và phản ánh kịp thời khi phát hiện có giáo viên vi phạm. Đồng thời, chỉ đạo các địa phương chưa thành lập Ban Chỉ đạo dạy thêm khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định.

16. Cử tri Nguyễn Thị Thu ở thôn Hội Nhơn, xã Ân Hữu kiến nghị: Tòa án nhân dân huyện Hoài Ân đã xét xử vụ án của bà vào ngày 22/02/2016. Nhưng đến nay cơ quan thi hành án không thực hiện thi hành án.

Trả lời:

Theo Bản án số 59/2013/DSST ngày 25/10/2013 của Tòa án nhân dân huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định; Quyết định thi hành án số 130/QĐ-CCTHA ngày 24/12/2013 và Quyết định thi hành án số 201/QĐ-CCTHA ngày 14/3/2014 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoài Ân thì ông Nguyễn Bi On phải thi hành khoản trả cho bà Nguyễn Thị Thu, trú tại: thôn Hội Nhơn, xã Ân Hữu, huyện Hoài Ân, số tiền: 283.000.000đ (Hai trăm tám mươi ba triệu đồng) và nộp 14.150.000đ (Mười bốn triệu một trăm năm mươi ngàn đồng) tiền án phí.

Trong khi đó, tài sản riêng ông Nguyễn Bi On không có tài sản nào có giá trị lớn; tài sản chung của vợ chồng ông Nguyễn Bi On gồm có: Một ngôi nhà ở xây cấp N5 và một nhà máy xay sát lúa (đang hoạt động kinh doanh bình thường). Toàn bộ số tài sản trên được xây dựng trên diện tích đất đã được giao quyền sử dụng có số thửa 571 tờ bản đồ số 4, diện tích 720 m² (Đất ở 400 m² + đất trồng cây lâu năm 320 m²) tọa lạc tại thôn Phú Hữu 1, xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định được UBND huyện Hoài Ân vào sổ cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số CH 00300 ngày 21 tháng 11 năm 2011.

Chi Cục thi hành án phối hợp với các đơn vị liên quan đã 02 lần tổ chức cưỡng chế đều không thành, cụ thể:

Vào ngày 12/9/2014 và ngày 06/5/2015 Hội đồng cưỡng chế đến tại nhà ông Nguyễn Bi On và bà Đỗ Thị Kim Liên để tiến hành việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản. Nhưng ông Nguyễn Bi On và bà Đỗ Thị Kim Liên, cố tình cản trở và chống đối quyết liệt; đóng khóa tất cả các loại cửa cổng, cửa ngôi nhà và phát ngôn - tung tin toàn bộ tài sản gia đình ông đã gài điện và các loại chất cháy nổ, vũ khí khác... Nếu Đoàn cưỡng chế thực hiện việc cắt, mở phá khóa thì sẽ có án mạng xảy ra. Cơ quan thi hành án hình sự, hỗ trợ tư pháp Công an huyện không thống nhất việc lập biên bản mở phá khóa, nếu tiến hành việc mở khóa cổng để vào liệt kê tài sản, đo đạc có thể xảy ra tình huống cháy nổ và không có phương án xử lý kịp thời sẽ gây thiệt hại đến tính mạng của công dân và các thành viên tham gia Đoàn cưỡng chế. Vì vậy, Hội đồng cưỡng chế tiến hành hội ý nhanh, thống nhất phải tạm dừng việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản thi hành án.

Xét thấy, đây là vụ việc hết sức phức tạp, có ảnh hưởng lớn đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Hiện nay, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục vận động, tuyên truyền ông Nguyễn Bi On tự nguyện thi hành án. Đến tháng 4/2018, nếu ông Nguyễn Bi On vẫn không chấp hành thì Ban Chỉ đạo THADS huyện sẽ thống nhất kế hoạch tổ chức cưỡng chế theo quy định để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và công bằng xã hội.

Trên đây là kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5 - HĐND huyện khóa IX, UBND huyện báo cáo Thường trực HĐND huyện để theo dõi, giám sát./.

Nơi nhận:

- TT. HĐND huyện;
- CT, Các PCT. UBND huyện;
- TT. HĐND các xã, thị trấn;
- Các ngành liên quan;
- Lưu: VT.



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Khúc

